



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ทางออกนอก ตำรา</p>	<p>คำรักษาพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุม ว่า หลังจากมีกระแสความขัดแย้งเรื่อง การควบคุมค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อรับฟังความเห็นเชิง ลึกจากทุกฝ่าย ก่อนนำข้อมูลที่ได้รับไปหาข้อสรุปให้เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ยืนยันว่าไม่มีใครมาลอบบี้ให้ถอนมติ กคร. ใน เรื่องดังกล่าว</p> <p>ด้านคณะกรรมการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มี น.พ.เจตนร์ ศิริธรรานนท์ เป็นประธาน ได้ศึกษา เรื่อง "การศึกษามาตรฐานคำรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล" โดยเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ พบว่า การรักษาในรพ. เอกชนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และยิ่งสูงขึ้นหากเป็นรพ.เอกชนที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า สธ.ควรแบ่งประเภทและลักษณะของรพ.เอกชนให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมธุรกิจรพ.เอกชนระดับกลาง ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือทางเลือกในการใช้บริการ ส่วนผู้ประกอบการรพ.ควร เสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผ่านเว็บไซต์ของรพ. หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เสนอบทความ ชื่นชม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่กล้าออกมาตรการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ ค่า รักษาของรพ.เอกชน</p>
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ nation.tv mthai.com bangkokbiznews.com mgronline.com dailynews.co.th naewna.com thansettakij.com</p>	<p>อาชีพในฝันของเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 10 ปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ สำรวจเด็กไทยอายุ 7-14 ปี 2,684 คน พบว่า อันดับ 1 คือ แพทย์ เนื่องจากเป็น อาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี อันดับ 2 คือ ครู ด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ อันดับ 3 คือ นักกีฬา โดยส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอล อันดับ 4 คือ ทหาร และอันดับ 5 คือ นักกีฬาอีสปอร์ตและ นักแคสเกม ซึ่งเป็นการที่เด็กเล็งเห็นว่า สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบ และอาจนำไปสู่ชื่อเสียงในอนาคต แต่ที่ต้อง คำนึงถึงไปพร้อมกันคือ อาชีพดังกล่าวมีเพียงคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จ มีรายได้เลี้ยงชีพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ระวังเด็กกินขนมขบเคี้ยว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กอุดมทั้งน้ำตาลและ โซเดียม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไต ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ในอนาคต</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากเด็กรับประทานขนมหรืออาหารที่ มีโซเดียมมากเกินไป จะทำให้เลือดเสียสมดุล ไตทำงานหนักจนเสื่อม พ่อแม่ผู้ปกครองควรลดการบริโภคโซเดียม โดย หลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบและอาหารแปรรูปที่โซเดียมสูง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหาร กระป๋อง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โครงการรพ.อาหารปลอดภัย รพ.กระบี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด และกล่าวว่า ในปีนี้จะจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการรพ.อาหารปลอดภัย 6 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการรพ.อาหารปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรในรพ.ได้บริโภค อาหารปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในกระบี่ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ขยายผลผลิตด้าน การเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ผู้บริโภคโดยตรงและต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเป้าหมายในการจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ tmnthailand.com</p>	<p>แอสแตมปียาเสฟติด -เสนอข่าว ตำรวจสภ.เกาะพะงัน จับกุมชายสัญชาติเยอรมันลอบค้าแอสแตมปียาเสฟติดประเภทใหม่ ไซ้ดมไต้ลัน มีการผสมแอลเอสดี ซึ่งเป็นยาเสฟติดประเภทหลอนประสาท ที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจรุนแรงที่สุด มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น มีอารมณ์ร้ายแรง สนุกสนาน อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว เตี้ยหัวเราะ เตี้ยร้องไห้ อาจเกิดความกลัวอย่างรุนแรง รู้สึกสับสน กระวนกระวาย สูญเสียการควบคุม</p>
<p>เว็บไซต์ 77kaoded.com</p>	<p>บริจาคเตียงไฟฟ้าให้รพศ.นครปฐม -เสนอข่าว พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ผู้ร่วมทำบุญ มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้แก่รพศ.นครปฐม 161 เตียง มูลค่ากว่า 7,245,000 บาท โดยมี นพ.วีรศักดิ์ ครอบลาภเจริญ ผอ.รพศ.นครปฐม เป็นผู้รับมอบ</p>
<p>เว็บไซต์ thai-post.net/</p>	<p>เด็กจีนรับวัคซีนหมดอายุ -เสนอข่าว สถานีซีซีทีวีของทางการจีน รายงานว่า วัคซีนโปลิโอแบบหยอดที่สำนักงานสาธารณสุขในเขตจินหนู มณฑลเจียงซู ที่ใช้มาเกือบหนึ่งเดือนเป็นวัคซีนที่หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. โดยมีเด็กที่รับวัคซีนโปลิโอหมดอายุไป 145 ราย เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่า เด็กที่รับวัคซีนโปลิโอหมดอายุไม่น่าจะทำให้เกิดการป่วย แต่อาจทำให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch